

Bài phát biểu của Đại sứ UMEDA Kunio tại Lễ khánh thành sân bóng đá cho người khiếm thị Trường Khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu

Kính thưa: Ông Kabasawa, Giám đốc Quỹ Nippon Foundation

Kính thưa: Bà Phạm Thị Kim Nga, cùng toàn thể các giáo viên học sinh

Đại diện cho chính phủ Nhật Bản, tôi rất vui mừng được tham dự lễ khánh thành sân bóng đá cho người khiếm thị của Trường Khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, đồng thời tôi cũng chân thành cảm ơn tới Quỹ Nippon Foundation và các Quý vị liên quan đã dành tâm sức hỗ trợ để thực hiện dự án này.

Quỹ Nippon Foundation đã và đang hoạt động hỗ trợ người tàn tật trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Quỹ Nippon Foundation bắt đầu hỗ trợ người tàn tật từ năm 1991 và mở rộng thêm lĩnh vực hoạt động như: đào tạo người khuyết tật, hỗ trợ xây dựng trung tâm sống độc lập cho người khuyết tật, đào tạo đội ngũ lãnh đạo trong các tổ chức của người khuyết tật...

Quỹ Nippon Foundation tích cực phổ cập thể thao cho người khuyết tật bằng nhiều cách như tài trợ chính thức cho Paralympic Tokyo năm 2020...

Nhân đây, Tôi xin chân thành cảm ơn Quỹ Nippon Foundation vì hoạt động hỗ trợ người khuyết tật một cách đa dạng và lâu dài.

Trường Nguyễn Đình Chiểu liên tục nhận được hỗ trợ của Đại sứ Đặc biệt Nhật Bản – Việt Nam, Việt Nam – Nhật Bản Sugi Ryotaro trong vòng 30 năm qua kể từ năm 1989. Đặc biệt, Đại sứ Sugi cũng rất tập trung vào phát triển giáo dục thể thao và âm nhạc của trường.

Về âm nhạc, trong chuyến thăm Việt Nam của Nhật Hoàng và Hoàng hậu vào 2 năm trước, tại tiệc chiêu đãi do Cố chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì, đại diện cho học sinh của trường đã cùng hợp xướng biểu diễn với nhạc sĩ nổi tiếng Kumuro Tetsuya của Nhật Bản. Đã có những học sinh của trường đã lên học liên thông tại những trường nhạc viện.

Về thể thao, Chính phủ Việt Nam hướng tới “phát triển xây dựng môi trường đào tạo cho các môn thể thao của paralympic” được đưa ra trong “Kế hoạch hành động quốc gia”, đưa áp dụng bóng đá cho người khiếm thị cũng rất được ưa chuộng như là một hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

“Giải bóng đá vô địch Châu Á lần thứ 1” đáng nhớ cho người khiếm thị được tổ chức vào năm 2005, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó Qui mô hoạt động ngày càng được mở rộng như sự tham gia của nhóm tuyển thủ quốc gia Việt nam vào các thể vận hội quốc tế như ASEAN Paragame. Sắp tới ASEAN Paragame dự định sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2021.

Tôi mong rằng viện trợ lần này của Quỹ Nippon Foundation sẽ đóng góp cho sự trưởng thành khỏe mạnh của các học sinh nơi đây, đồng thời sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đào tạo, giáo dục của các câu thủ bóng đá khiếm thị của Việt Nam

Cuối cùng,tôi xin chúc các Quý vị sức khỏe dồi dào, chúc trường Nguyễn Đình Chiểu ngày càng phát triển hơn nữa. Tôi xin kết thúc bài phát biểu tại đây.